

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUT CORONA

Tổ chức y tế Thế giới WHO đưa ra cảnh báo dịch đã ở cấp độ rất cao tại Trung Quốc, cấp độ cao tại khu vực và toàn cầu. Tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 31/02/2020 đã có 05 người nhiễm bệnh (02 người Trung quốc và 03 người Việt 1Nam). Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, không để dịch lây lan, phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”.

Trước tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh, BGH nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ học sinh.



Trước hết, ngay từ ngày 30/01/2020, nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virut corona. Ban chỉ đạo do thầy Hiệu trưởng- bí thư chi bộ nhà trường Nguyễn Mậu Minh làm trưởng ban và có cán bộ y tế, các giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường. Ban chỉ đạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh và học sinh phòng chống dịch bệnh. Nhà trường đã tổ chức phát thanh về dịch bệnh vào các giờ ra chơi, đăng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, tin nhắn điện tử, tờ

roi.... Những hoạt động này đã cung cấp những kiến thức cơ bản về dịch bệnh và cách phòng chống cho học sinh và phụ huynh.

Ngoài ra, vào chiều ngày 01/02/2020 nhà trường kết hợp với trạm y tế phường Phúc Lợi đã tổ chức vệ sinh, khử trùng khung cảnh sư phạm. Các thầy cô giáo và học sinh khối 8,9 đã tiến hành tổng vệ sinh, lau các lan can, cánh cửa. Tại các lớp học, các giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh vệ sinh sạch sẽ mặt bàn, cửa sổ, hành lang lớp học. Toàn bộ cốc và giá đựng nước uống đều được rửa sạch, khử trùng. Các khu vệ sinh nhà trường cũng được vệ sinh sạch sẽ và chuẩn bị đầy đủ xà phòng, nước rửa tay tại các vị trí rửa tay.



Hơn nữa, từ ngày 01/02/2020 nhà trường cũng đã yêu cầu 100% học sinh và giáo viên đeo khẩu trang khi tới trường, rửa tay bằng xà phòng và nước rửa tay thường xuyên. Nhà trường cũng hủy toàn bộ các chương trình dã ngoại trải nghiệm trong tháng 02/2020 và đề nghị các lớp không tổ chức cho các lớp đi tham quan dã ngoại trong thời gian này. Đồng thời, GVCN các lớp thường xuyên cập nhật tình hình học sinh có biểu hiện viêm đường hô hấp với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của nhà trường để có biện pháp phối hợp kịp thời.

Việc phòng chống dịch bệnh do virus corona là nhiệm vụ cực kì quan trọng và cấp thiết hiện nay. Với các hoạt động tích cực như trên, mong rằng trường THCS Phúc Lợi chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh do virus corona.

Một số hình ảnh tổng vệ sinh và khử trùng tại trường THCS Phúc Lợi













